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um vörugjald fy r ir  A kureyrarkaupstað.

Flm.: Sigurður E. Hlíðar.

1'  g r '

Bæjarstjórn  A kureyrarkaupstaðar er heimilt að ákveða hæ kkun  á núverandi 
vörugjaldi, samkv. 8. gr. 1. nr. 62 3. nóv. 1915, uni allt að 100%, enda gangi sú hækk- 
un óskipt til greiðslu á byggingarkostnaði s júkrahúss  Akureyrar.

2. gr.
Lög jiessi öðlast jiegar gildi og gilda til ársloka 1914.

G r e i n a r  g e r  ð .
B æjarsljórn Akurevrar hefur á l'undi síiuiin 17. fehr. s. 1. sainjiykkt svofellda 

á lv k tu n :
„Bæjarstjórn Akurevrar l'er frain á, að hið háa Alþingi sanijiykki að heiniila 

Akureyrarba ' að hækka vörugjald af aðfluttum og útfluttuni vöruni, allt að 100% 
frá því, sem nú er, enda gangi haikkunin óskipt til greiðslu á hyggingarkostnaði 
s júkrahiiss A kureyrar.“

F y r i r  skömmu var hafin  bygging nýs spítala á Akureyri. Var bvggt hús, sem á 
að verða hluti af fram tíðars júkrahúsi á Akureyri. Nýr spítali, sem fullnægir kröfum  
tímans, kostar sennilega talsvert á aðra milljón króna, og jiótt s ty rkur fáist til hans' 
ú r  rikissjóði, eins og til anna rra  spítala, jiá er ekki hægt að ætlast til, að litill bær 
eins og Akureyri beri mestallan kostnað við sjúkrahús, seni sjúklingar sækja til úr 
öllum landsfjórðungum, en svo er nú uni þeiinan spítala, og vrði jió enn meira, ef 
reist vrði nýtt s júkrahús  með nýtízku sniði.

Það hefur á undanförnum  áru in  reynzt mikluni erfiðleikum bundið að afla nægra 
tekna i sjóði flestra ba 'ja  hcr á landi.

Að vísu hefur nokkuð raknað úr með þetta uni stund i þeim bæjum, sem mikil 
útgerð er s tunduð í. En Jietta nær ekki til Akureyrar. Helztu tek ju r bæjanna hafa 
verið útsvörin.

Mikill hluti ú tsvaranna hefur í flestum bæjuni verið lagður á verzlun og iðnað 
ba*janna, sum part sem tekju- og eignaútsvör, sum part sem rekstrarútsvör.

A Akureyri er þetta ekki hægt, vegna jiess að mikill hluti þessa rekstrar  er rek- 
inn af samvinnufélögum, er njóta sérréttinda uni útsvarsgreiðslur. Þetta hefur orðið 
til þess, að annan  verzlunar- og iðnrekstur hefur ta*plega verið lagt eins mikið á eins 
og ella niundi. N iðurjöfnunarnefnd hefur  t. d. ekki séð sér fært að leggja há rekstrar- 
útsvör á iiokkurn hluta verzlunar og iðnaðar, þegar meira en helm ingur sliks rekstr- 
a r  í bænum ber engin rekstrarútsvör.

Þegar jiess er gætt, að hér er annars  vegar að ræða um brýna  jiörf á nýtízku 
sjúkrahúsi, ekki aðeins fyr ir  Akureyrarbæ, heldur og fyrir  nálægar sveitir, jafnvel 
ljórðung landsins og vel það, en hins vegar eru fjáröflunarleið ir bæjarsjóðs fáar og 
tek jurýrar,  |iá virðist sú ósk bæ jars t jó rnar inna r  uni heimild til vörugjaldshækkunar 
í jiessu augnainiði vera sanngjörn og á fyllstu rökum  reist.

V örugjaldshækknn sú, sem hér er farið fram á, svarar til rekstrarú tsvara  á verzl- 
an ir i bænum, og væri því eðlilegt, að hún rvnni beint í bæjarsjóð.

V örugjaldsaukning jiessi er svo litil, að liennar gætir ekki í vöruverði, nema á 
einstaka vörutegund, en því hefur verið haldið fram, að með henni sé vorið að skatt- 
leggja sveitirnar, sem verzla við Akureyri, og með tilliti til þess fer ba*jarstjórnin 
fram  á, að féð renni til byggingar spítalans, sem er stofnun, er sveitirnar nota mjög 
mikið, en A kureyrarbær verður að standa straum af.

Arið 1940, en jiað er síðasta árið, sem re ikningar liggja fy r ir  um, náinu vöru- 
gjöld á Akureyri samtals kr. 54237.91. Gjöldin miðast við þunga, en ekki verð, svo að 
búast má við, að þau verði svipuð næstu á r  eins og 1940.

Spítalamál A kureyrar er ekkert kappsm ál eða hagsm unam ál e instakra m anna 
eða stétta, heldur standa allir bæ jarbúar  að því, hverjum  flokki sem nefnast, og lita 
nú á það sem hið allra brýnasta  úrlausnarefn i bæjarfélagsins.


